

Hà Nội, ngày *05* tháng 10 năm 2010

THÔNG BÁO

**Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án “Xây dựng
Trường Đại học Việt – Đức”, Hiệp định giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp
về thành lập và phát triển Trường Đại học Khoa học và Công nghệ
Hà Nội, cơ chế tài chính trong nước đối với dự án xây dựng các trường
đại học chất lượng cao sử dụng vốn vay nước ngoài**

Ngày 23 tháng 8 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án “Xây dựng Trường Đại học Việt – Đức”, Hiệp định giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp về việc thành lập và phát triển Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cơ chế tài chính trong nước đối với dự án xây dựng các trường đại học chất lượng cao sử dụng vốn vay nước ngoài. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Công an, Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Văn phòng chính phủ.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo, ý kiến của các đại diện Bộ, ngành và ý kiến của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Thời gian qua, giáo dục và đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển của đất nước. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, trong thời gian tới, công tác đào tạo nguồn nhân lực phải được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, có tính quyết định, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt và giành đủ nguồn lực trong nước kết hợp với tranh thủ sự giúp đỡ và hợp tác của quốc tế để thực hiện, nhất là đối với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

2. Để củng cố và phát triển giáo dục đại học của nước ta, chủ yếu là dựa trên các cơ sở đào tạo đại học hiện có, nhất là các trường có uy tín, truyền thống, có đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất tương đối khá...

Trên cơ sở các trường này, cần đẩy mạnh đầu tư và tăng cường hợp tác, liên kết với các trường đại học có uy tín của nước ngoài để nâng cấp từng ngành, nhóm ngành; từng khoa, nhiều khoa và toàn bộ trường lên đẳng cấp quốc tế (được công nhận tương đương, được cấp bằng của một trường đại học quốc tế có tên tuổi, sinh viên ra trường không những làm việc được ở trong nước, mà còn đủ trình độ làm việc ở nước ngoài trong lĩnh vực được đào tạo ...). Hiện nay, theo báo cáo đã có 35 chương trình tiên tiến đã được thực hiện trong các trường đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần khẩn trương nghiên cứu xây dựng chương trình nâng cấp, phát triển đại học đến 2015 - 2020, trong đó xác định rõ số lượng các khoa, trường sẽ đạt được đẳng cấp quốc tế trong từng thời kỳ, đồng thời đề xuất những cơ chế, chính sách hỗ trợ cần thiết, có hiệu quả của nhà nước cho việc này, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2010.

3. Về Trường Đại học Việt – Đức: việc đầu tư xây dựng các trường đại học có chất lượng cao với sự hợp tác, hỗ trợ của nước ngoài, trong đó có Trường Đại học Việt Đức là quá trình thực hiện Đề án xây dựng trường đẳng cấp quốc tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 145/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006. Nhà nước đã vay vốn Ngân hàng Thế giới giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai xây dựng Trường Đại học Việt - Đức. Đây là khoản vốn vay lớn, tính chất ưu đãi cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tập trung chỉ đạo để thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, không để lãng phí, thất thoát. Cần sớm thành lập Ban quản lý dự án theo quy định để tiến hành xây dựng cơ sở vật chất; đồng thời xây dựng cơ chế tài chính cụ thể cho trường, trong đó xác định rõ mức thu học phí, các khoản giúp đỡ hỗ trợ từ phía bạn (rà soát lại việc hợp tác với phía Đức trong thời gian qua; đàm phán, thuyết phục bạn làm rõ thêm, cụ thể hóa những khoản hỗ trợ giúp đỡ này) và Trường Đại học Việt - Đức cần được Nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên gồm những khoản nào, để làm những việc gì, những hoạt động gì, trong thời gian bao lâu.... trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Đề án thành lập và phát triển Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có đối tác chiến lược là Cộng hòa Pháp đã được các Bộ góp ý hoàn chỉnh, Bộ Tư pháp thẩm định, bảo đảm hợp hiến, hợp pháp, đúng quy định, về cơ bản đủ cơ sở để ký kết. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát xem có cần bổ sung, điều chỉnh gì thêm trên cơ sở những kinh nghiệm có được từ việc thực hiện hợp tác với phía Đức tại Trường Đại học Việt - Đức thời gian qua; đồng thời cần làm rõ, cụ thể hóa với phía Pháp nội dung hỗ trợ thiết lập các phòng thí

nghiệm và khoản hỗ trợ trị giá 100 triệu euro; bổ sung thêm kế hoạch thực hiện và kế hoạch chuẩn bị nhân lực khung cho trường. Tiếp tục đàm phán với bên cho vay vốn tiếp tục hạ lãi suất xuống. Nếu cần thiết, lập phương án đàm phán trình Thủ tướng Chính phủ duyệt. Địa điểm xây dựng Trường đã được xác định (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội), cần sớm chuẩn bị Kế hoạch triển khai cụ thể.

Sau khi Hiệp định được ký kết, căn cứ vào các điều khoản của Hiệp định, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng ngay Quy chế tài chính cụ thể của Trường, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Về việc xây dựng thêm các trường đại học có chất lượng cao: trước mắt tập trung triển khai chỉ đạo tốt việc đầu tư xây dựng 02 trường đại học trên. Tiếp tục thăm dò việc hợp tác xây dựng các trường đại học có chất lượng cao với các nước khác nhưng với yêu cầu là phía bạn giúp ta về vốn xây dựng cơ bản cho trường.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Hữu Vũ

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Trường đại học Việt – Đức;
- Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: QHQT, KTTH, TH, PL, Công TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5). QT 35